

## แนวปฏิบัติเรื่องการกลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ (Sponsorship)

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### บทนำ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาคมฯ) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมทางธุรกิจ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการอันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการกลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ (Sponsorship) เพื่อให้พนักงานสมาคมฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี ชัดเจน โปร่งใส อันจะนำมาสู่ความน่าเชื่อถือและการเติบโตอย่างยั่งยืนของสมาคมฯ ต่อไป

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

ประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9 สิงหาคม 2564

## แนวปฏิบัติเรื่องการกลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจประจำปี (Sponsorship)

### นิยาม

“สมาคมฯ” หมายถึง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีทางสมาคมฯ เป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งและทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการ

“ผู้สนับสนุนทางธุรกิจ” (Sponsorship) หมายถึง หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ให้การช่วยเหลือกับสมาคมฯ ในรูปแบบของการสนับสนุนเป็นเงิน (in cash) หรือสิ่งอื่นที่เป็นสินค้าหรือบริการที่ประเมินเป็นมูลค่าได้ (in kind) เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ทางสมาคมฯ กำหนด

### คุณสมบัติของผู้สนับสนุนทางธุรกิจ

1. เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ไม่มีความผิดทางกฎหมาย ไม่ทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การเปรียบเทียบปรับ หรือกล่าวโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดทุนต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่พิสูจน์แล้ว หรือยังไม่มีข้อสรุป หรือถูกคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่าวโทษโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น

### แนวปฏิบัติ

#### การกลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ

1. ในการประชาสัมพันธ์และกลั่นกรองผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ทางสมาคมฯ ต้องให้ข้อมูลการสนับสนุนที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดโอกาสให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัททุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ พร้อมทั้งมีช่องทางที่สามารถให้เข้าถึงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม
2. การกลั่นกรองผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และจะต้องมีความระมัดระวังในการพิจารณาการรับเงินสนับสนุน สินค้า หรือบริการจากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีการกระทำผิดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล

3. หากเกิดกรณีที่หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทได้มีการให้เงินสนับสนุน สินค้า หรือบริการกับทางสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเวลาต่อมา หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทดังกล่าวได้กระทำผิดทางกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยได้รับการเปรียบเทียบปรับและกล่าวโทษจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดทุน ต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่พิสูจน์แล้วหรือยังไม่มีข้อสรุป หรือถูก คำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่าวโทษโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การนำเครื่องหมายการค้า (โลโก้) หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทดังกล่าวออกจากสื่อต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งหมด และจะประสานงานเพื่อทำข้อตกลงปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ทดแทนการ คืนเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม แต่หากการสนับสนุนนั้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน ทางสมาคมฯ จะทำการคืนสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้สนับสนุนทางธุรกิจ
4. กรณีที่หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่เคยกระทำความผิดและได้เปรียบเทียบปรับหรือรับโทษตามกำหนด ระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ สามารถพิจารณาถ่วงดุลหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทดังกล่าวให้ เป็นผู้สนับสนุนทางธุรกิจอีกได้

#### การดูแลผู้สนับสนุนทางธุรกิจ

5. สมาคมฯ ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการอย่างครบวงจร รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้สนับสนุนทางธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ และไม่ จำกัดสิทธิที่ผู้สนับสนุนทางธุรกิจพึงจะได้รับ
6. สมาคมฯ ควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้สนับสนุนทางธุรกิจได้ร้องเรียนหรือแนะนำ เพื่อ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการต่อไป
7. สมาคมฯ ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนเป็นความลับ โดยไม่นำไปเปิดเผยให้องค์กรอื่นทราบ หรือนำไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ ยกเว้นแต่การ เผยแพร่ข้อมูลตามที่ได้ตกลงกันเพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิประโยชน์นั้นๆ เท่านั้น
8. บุคลากรของสมาคมฯ จะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนทางธุรกิจมาสู่ตน หรือพวกพ้อง หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้สนับสนุนทางธุรกิจ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ และไม่ขัดต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณของสมาคมฯ
9. สมาคมฯ จะไม่ใช้เงินสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทไปในกิจกรรมที่มีความขัดแย้งต่อ วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งกับผู้สนับสนุนทางธุรกิจ และจะไม่ใช้เงินสนับสนุนไปในทางมิชอบ